



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ตามประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นายเพชรรัตน์ ทองสุข	

ประเภทตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒-๐๐๑	นางสาววัชรีย์ เรียบร้อย	

กำหนดวันประเมินสมรรถนะ วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เจาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง กำหนด หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หรือยื่นเอกสารหลักฐานได้อันเป็นที่ถือถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาฯ แล้ว หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง